



ฉบับที่ 3/2563

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวชะลอลง จากภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอลงจากหลายปัจจัย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ขณะที่กำลังซื้อโดยรวมอ่อนแรงทั้งจากรายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตพืชหลักที่เสียหายจากภัยแล้ง และภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตหมวดอาหาร สำหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเช่นกัน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสด ทางด้านภาคการเงิน ณ สิ้นธันวาคม 2562 ขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการชิมช้อปใช้ที่ช่วยพยุงกำลังซื้อ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ทรงตัว โดยรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอลง แต่รถยนต์และรถจักรยานยนต์หดตัว จากกำลังซื้อที่อ่อนแรงตามปัจจัยด้านรายได้ของลูกจ้างที่ลดลงโดยเฉพาะรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีทิศทางแผ่วลงต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ครึ่งหลังของปี

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวชะลอลง จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลง จากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาฝุ่นละอองในช่วงครึ่งแรกของปี และการระมัดระวังการใช้จ่ายของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านด่านท่าอากาศยานฝั่งในประเทศของภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักที่หดตัว สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และได้หวัน ซึ่งได้รับผลดีจากการมาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าในราชอาณาจักรหรือ Visa On Arrival และการเปิดเที่ยวบินตรงมาในภาคเหนือเพิ่มขึ้น สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ

รายได้เกษตรกร หดตัว ตามด้านผลผลิตพืชหลัก เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง นอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ดด้วย ทางด้านราคาชะลอลงในหลายสินค้า โดยราคาอ้อยโรงงานหดตัวตามราคาในตลาดโลก ราคามันสำปะหลังและลำไยหดตัวตามความต้องการจากจีน ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชะลอลง ตามความต้องการจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ สำหรับราคาข้าวเปลือกเหนียวและไข่ไก่ขยายตัวตามปริมาณผลผลิตที่หดตัว ส่วนราคาไก่เนื้อกลับมาขยายตัว เพราะมีความต้องการจากต่างประเทศเพื่อบริโภคทดแทนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวเล็กน้อย จากการผลิตในหมวดอาหารที่หดตัวตามวัตถุดิบทางการเกษตรสำคัญ โดยเฉพาะข้าวและอ้อยโรงงาน สำหรับหมวดอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่องในหลายสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์ ชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคม และชิ้นส่วนที่ใช้จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และหมวดเครื่องดื่มที่ขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีหลังจากปัจจัยชั่วคราว ได้แก่ การเร่งผลิตก่อนการปรับขึ้นภาษีความหวานและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว ทั้งการลงทุนเพื่อการผลิตและการก่อสร้าง โดยการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องจักรโดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่ที่ทยอยลงทุนในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี ทางด้านการลงทุนเพื่อก่อสร้างหดตัวตามพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม โรงงาน และโรงแรม สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัว จากกำลังซื้อทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ยังไม่ประกาศใช้ในช่วงปลายปีเป็นสำคัญ โดยรายจ่ายประจำหดตัวในหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมพัฒนาชุมชน อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้จ่ายรายจ่ายประจำได้บางส่วนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับรายจ่ายลงทุนหดตัวมากในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปแบบบาทหดตัว จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปเมียนมาที่ลดลง และไก่แช่แข็งที่ลดลงเนื่องจากเปลี่ยนเส้นทางส่งออกไปท่าเรือแหลมฉบังแทน ด้านการนำเข้าขยายตัวชะลอลงตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ตามราคาอาหารสด อาทิ ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้ ด้านอัตราการว่างงานใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ทั้งนี้ การจ้างงานลดลงทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เช่น การผลิต การก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้างเงินฝากรวม 1,258.2 พันล้านบาท โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในทุกประเภท ประกอบกับเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเงินของมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรที่เข้ามาพักไว้ ทางด้านสินเชื่อมียอดคงค้าง 1,358.3 พันล้านบาท ขยายตัวตามสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1147

E-mail: saranyai@bot.or.th